

ข่าวหนังสือพิมพ์ (2)

หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ วัน เดือน ปี 21 พ.ย. 2560 หน้า 15 เรื่อง ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

เทศบาลสระบุรีระดมความเห็น โครงการวางแนวท่อก๊าซธรรมชาติ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสระบุรี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่เชิญประธานชุมชน ประชาชน ในเขตพื้นที่ตามแนวเขตวางท่อก๊าซธรรมชาติผ่านถนนพหลโยธินเชื่อมติดต่อกถนนมิตรภาพเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในโครงการท่อเชื่อมระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 1 โดยมี ดร.ภาณุพงศ์ ทิพยเสวต นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ซึ่งมี นายชาติ จิรกาญจนวิณิช วิศวกร ส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นำเสนอข้อมูลโครงการฯ นายสุวิชา บุณนาค ผู้แทน บริษัท อิตาเลียนไทยฯ (บ.ผู้รับเหมา) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้นำชุมชน ประชาชนที่มีส่วนได้รับผลกระทบเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก

ดร.ภาณุพงศ์ กล่าวในพิธีเปิดว่า สืบเนื่องจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้มีแผนดำเนินการโครงการท่อเชื่อมระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 1 เพื่อทดแทนระบบส่งก๊าซเส้นที่ 1 ซึ่งได้ดำเนินการจ่ายก๊าซมาแล้ว 36 ปี ปัจจุบัน ปตท.อยู่ในระหว่างขั้นตอนการเตรียมงานก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มลงมือก่อสร้างในเวลาอันใกล้นี้ ทั้งนี้ บริษัท ปตท. จำกัดฯ ตระหนักถึงความสำคัญของประชาชนในพื้นที่พาดผ่านโครงการฯ โดยเฉพาะในจุดที่แนวท่อส่งก๊าซจะผ่านเขตเทศบาลเมือง

สระบุรี ตามแนวถนนพหลโยธิน ติดต่อกับถนนมิตรภาพ ซึ่งมีด้วยกันหลายชุมชนประกอบไปด้วยชุมชนเชิงเขา 1 และ 2 ชุมชนเขาเชิงเป่า ชุมชนหมู่บ้านไทยสมุทร ชุมชนหลังเกษมราษฎร์และชุมชนเขาตะกร้า ในแต่ละชุมชนมีบ้านเรือน ร้านค้าตลอดจนโรงเรียนและวัด และการดำเนินการก่อสร้างของ ปตท.อาจมีผลกระทบต่อพ่อ-แม่พี่น้องในชุมชนดังกล่าวได้ เพราะฉะนั้น ตามที่ บริษัท ปตท.ฯ ได้มาเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากทุกท่านในครั้งนี้ จึงขอให้ท่านโปรดได้รับฟังข้อมูลต่าง ๆ ในการดำเนินการก่อสร้าง และโปรดได้ซักถามข้อข้องใจ ข้อวิตกกังวลต่าง ๆ ให้ถ่องแท้ เพื่อให้บริษัท ปตท.ฯ และบริษัทผู้รับเหมาได้รับทราบและชี้แจงข้อกังวลใจต่าง ๆ เพื่อนำไปแก้ไขเพื่อมิให้พี่น้องในชุมชนได้รับความเดือดร้อนระหว่างการดำเนินการก่อสร้างได้

สำหรับการก่อสร้างท่อส่งก๊าซมีจุดเริ่มต้นที่บริเวณสถานีควบคุมก๊าซที่ 20 (BV 20) กม.ที่ 81+927 ถนนพหลโยธิน อ.หนองแค จ.สระบุรี ไปสิ้นสุดบริเวณสถานีควบคุมความดันก๊าซที่ 5 (WK 5) กม.ที่ 16+000 ถนนมิตรภาพ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี รวมระยะทาง 42 กม. ระยะเวลาก่อสร้าง เริ่ม 1 ธ.ค.59 ถึง วันที่ 31 มี.ค.62 รวมระยะเวลาการก่อสร้าง 850 วัน โดย บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อบเม้นต์ฯ เป็นผู้รับเหมาดำเนินการก่อสร้าง.